

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /TB-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 01 năm 2024

CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 713

Ngày: 29/1/2024

Chuyển:

Số và ký hiệu HS:

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 02 triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/01/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến 3 cấp: tỉnh, huyện, xã về sơ kết 02 triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 06/CP).

Thành phần tham dự:

- Tại điểm cầu tỉnh:

+ Giám đốc Công an tỉnh Bùi Xuân Thắng - Tổ phó thường trực Tổ công tác.

+ Thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Cơ quan báo chí: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Công thông tin điện tử Bình Phước; Cục Thống kê, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; lực lượng Công an tỉnh; đại diện tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- **Hội trường UBND cấp huyện:** Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp huyện; các phòng, ban, các Hội cấp huyện có liên quan; lực lượng Công an cấp huyện.

- **Hội trường UBND cấp xã:** Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp xã; Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn; các Hội có liên quan; lực lượng Công an cấp xã.

Sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả sơ kết 02 năm triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh kết luận chỉ đạo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH 02 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06/CP

Trong 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP bằng sự quyết tâm chính trị cao, sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, địa phương đã đạt được một số kết quả nổi bật: tổ chức 05 Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh; thành lập 05 Đoàn kiểm tra, khảo sát, mở 05 đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP, triển khai kế hoạch tuyên truyền 02 dịch vụ công... Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là 1.438 dịch vụ; kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn luôn đạt trên 99% (năm 2022 là 99%, năm 2023 là 99,4%). Cấp căn cước công dân gắn chip sớm hơn chỉ tiêu Bộ Công an giao 45 ngày; cấp tài khoản định danh điện tử cho 40% dân số trên địa bàn theo Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ với tỉ lệ kích hoạt đạt trên 97%; hơn 50% dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán trực tuyến; tổ chức chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng an sinh xã hội đạt gần 48,8% (xếp thứ 04/63 tỉnh thành), việc ứng dụng tiện ích của Đề án 06 qua triển khai 43 mô hình điểm trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế và nguy cơ chậm tiến độ ở một số nhiệm vụ, các tồn tại, hạn chế cả về nguyên nhân chủ quan, khách quan như:

- Về khách quan: trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin chưa thực sự đáp ứng với tình hình thực tế; nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế; điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng của một số đơn vị cấp huyện còn nhiều khó khăn.

- Về chủ quan: vẫn còn tình trạng người đứng đầu đơn vị chưa chủ động, sáng tạo, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo; tiến độ số hóa, tạo lập, xây dựng cơ sở dữ liệu và làm sạch dữ liệu phục vụ bổ sung và làm giàu dữ liệu dân cư ở các đơn vị còn thấp như: tiến độ cập nhật dữ liệu các Hội; tiến độ làm sạch dữ liệu còn Dữ liệu bảo trợ xã hội, Dữ liệu trẻ em, dữ liệu về người lao động, dữ liệu tài nguyên môi trường; một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác chưa được xây dựng; tỉ lệ người dân có chữ ký số tham gia dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, chỉ đạt khoảng 5%.

Đáng lưu ý: theo thông kê của Văn phòng Chính phủ tại Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực (gồm 05 chỉ số), ngoài 03/05 chỉ số Bình Phước đạt rất cao gồm: **Chỉ số công khai, minh bạch** đạt 15,5/18 điểm (số thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành đạt tỉ lệ 100%; tỉ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 88,7%); **Chỉ số tiến độ giải quyết** đạt 18,9/20 điểm (tất cả địa bàn đều đạt trên 90%, trừ địa bàn Đồng Xoài chỉ đạt 59,7%) và **Chỉ số phục vụ người dân** đạt 17,8/18 điểm, **có 02/05 chỉ số chúng ta đạt rất thấp đó là: Chỉ số dịch vụ trực tuyến** đạt 3,45/12 điểm (dịch vụ công trực tuyến đạt 3,3/12 điểm và thanh toán trực tuyến đạt 3,6/12 điểm) và **Chỉ số số hóa hồ sơ** đạt 3/10 điểm, **02 chỉ số này đã kéo xếp hạng** Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực của tỉnh xuống ở vị trí

48/63 tỉnh, thành. Từ đó cho thấy chúng ta vẫn còn những điểm chưa làm được, chưa đáp ứng được như kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

Năm 2024 được Chính phủ xác định là năm “*Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp*”. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch hướng dẫn ngành dọc và tình hình thực tiễn tại mỗi đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện theo phương châm 05 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”. Thời gian hoàn thành trước ngày 06/02/2024.

2. Công an tỉnh

- Khẩn trương tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024 (**hoàn thành trong ngày 23/01/2024**).

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở phối hợp Tổ công tác Đề án 06 cấp xã thường xuyên rà soát thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh, hỗ trợ các sở, ban, ngành trong việc triển khai các giải pháp công nghệ thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm; chủ động rà soát nhu cầu và tổ chức mở các lớp đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số và Đề án 06/CP.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát kinh phí thực hiện Đề án 06/CP năm 2024, nhất là kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai các mô hình điểm của Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, trước mắt đảm bảo chi trả không dùng tiền mặt cho người nhận an sinh xã hội có tài khoản ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; phấn đấu đến hết quý III/2024 đạt mục tiêu 100% người dân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội hàng tháng có nhu cầu, nguyện vọng nhận chi trả không dùng tiền mặt qua tài khoản (ngày 12/01/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 164/UBND-NC chỉ đạo cụ thể). Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh: chỉ đạo các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả đối với giải pháp cho vay tín chấp với mức thấp trên nền tảng Cơ sở dữ liệu

Quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước và các cơ quan, tổ chức có liên quan thông tin tuyên truyền sâu rộng để các đối tượng được hưởng ưu đãi đều biết, thực hiện, nhất là số công nhân, người lao động có nhu cầu vay vốn chính thống, vay vốn tiêu dùng, từ đó góp phần phòng ngừa hiệu quả tội phạm tín dụng đen.

7. Đối với các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các mô hình

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 43 mô hình điểm của Đề án 06/CP, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội... Đối với những mô hình đã đi vào hoạt động thì khẩn trương đánh giá, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, đối với những mô hình vướng mắc về pháp lý, hạ tầng kỹ thuật kết nối thì chủ động phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an (C06) để thực hiện theo Kế hoạch phối hợp số 250/KHPH-BCA-UBND ngày 02/8/2023 đã ký kết giữa UBND tỉnh và Bộ Công an hoặc báo cáo về Cơ quan thường trực (Công an tỉnh) để hướng dẫn cụ thể.

- Đối với 14 mô hình điểm chưa hoàn thành theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh do còn phụ thuộc vào bố trí kinh phí, pháp lý, hạ tầng triển khai, UBND tỉnh gia hạn thời gian triển khai thực hiện đến ngày 30/9/2024.

8. UBND cấp huyện, cấp xã: tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ công nghệ số cộng đồng trong thực hiện Đề án 06/CP, nhất là trong công tác tuyên truyền, công tác hỗ trợ cập nhật, bổ sung thông tin và làm sạch dữ liệu

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo này.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: VT, (TH02).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Văn Sơn